

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนออนไลน์	<p><b>การถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า การยกฐานะสถานีอนามัยเป็น รพ.สต. เป็นเพราะต้องการหนีการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยังกึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยมีระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ควรนำเงินส่วนนี้มาอุดหนุน ดีกว่าปิดบริการ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็โอนให้ท้องถิ่นไป</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า เรื่องยกระดับสถานีอนามัยเกิดมานานแล้ว ไม่ได้ทำเพื่อหนีการถ่ายโอน และที่ผ่านมามีการถ่ายโอนไปแล้วประมาณ 35 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักของการกระจายอำนาจ คือ ทากรพ.สต.มีความพร้อม ก็สามารถถ่ายโอนได้ แต่บางแห่งยังไม่พร้อม ก็ยังไม่มีกรมการประเมินเพื่อถ่ายโอน ขณะเดียวกันก็มี 1-2 แห่ง ที่ถ่ายโอนไปแล้วต้องการจะกลับมาอยู่กระทรวงอีก แต่มีปัญหาว่าไม่มีตำแหน่งรองรับกลับคืน ดังนั้น จึงอยากให้พิจารณาแต่ละพื้นที่มากกว่า</p>
ไทยโพสต์	<p><b>สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลยกเลิกการซื้อประกันสุขภาพของข้าราชการ 60,000 ล้านบาท และยกเลิกการซื้อประกันอุบัติเหตุให้ประชาชน 8 ล้านคนที่ขึ้นทะเบียนคนจน 800 ล้านบาท โดยกรมการซื้อประกันสุขภาพของข้าราชการจากภาคเอกชน อาจไม่สอดคล้องและขัดแย้งกับมาตรา 9 และมาตรา 66 ของ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และขัดหลักการสร้างความเป็นธรรมในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน มีข้อจำกัด มีเงื่อนไขในการใช้บริการ อาจกระทบต่อสวัสดิการข้าราชการที่เคยได้รับ</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>ผลกระทบพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทย และนวดเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงก่อนการประกาศใช้กฎหมาย พบปัญหาความล่าช้าในการทำงานของสสจ. ที่ใช้เวลาเกือบเดือน และอีกหลายแห่งยังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต ทั้งนี้มองว่ากฎหมายดังกล่าวทำให้มีความเป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น แต่อยากให้มีการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัวนานกว่านี้</p> <p>ปัญหาล่าสุด เกิดจากความคลุมเครือ ด้านการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่สสจ.กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีร้านนวดเพื่อสุขภาพ หากอยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาต จะสามารถเปิดร้านได้หรือไม่ ทางสสจ. แจงว่า "เปิดได้แน่นอน" แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ บอกว่า "ไม่ได้" เนื่องจากกฎหมายระบุไว้ว่าต้องใบอนุญาตจึงจะสามารถเปิดร้านได้</p> <p>ด้าน สสจ.เชียงใหม่ ชี้แจงว่า ร้านนวดแผนไทยหรือร้านนวดเพื่อสุขภาพ ไม่สามารถเปิดร้านได้ จนกว่าจะมีใบอนุญาต สบส. โดยร้านที่สามารถเปิดได้ในช่วงการผ่อนผันกฎหมาย 180 วัน ยาวไปถึงต้นปี 2560 นั้น ทำได้เฉพาะธุรกิจสปาเท่านั้น เนื่องจากธุรกิจสปา ภาครัฐกำหนดชัดเจนว่า ต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงเป็นส่วนเดียวที่สามารถผ่อนผันได้ ขณะที่ในส่วนส่วนของส่วนนวดต่างๆ ใช้กฎหมายท้องถิ่นซึ่งขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย และได้ยกเลิกใช้ทันทีภายหลังประกาศ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559</p> <p>ล่าสุดทางกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดใน จ.เชียงใหม่ได้มีการรวมตัวอย่างลับๆ โดยมีมากกว่า 70 ร้าน อยู่ในระหว่างการหาแกนนำ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เพื่อขอเข้าพูดคุยกับทางตำรวจและสสจ. ว่าสามารถผ่อนผันเหมือนธุรกิจสปาได้หรือไม่ เพราะหลายร้านเป็นธุรกิจสีขาวไม่มีอะไรแอบแฝง ภาครัฐควรให้ความสนใจกับธุรกิจ สีเทามากกว่า</p> <p>ช่วงนี้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มเงียบ และจะเฝ้าดูช่วงวันที่ 1 ต.ค.2559 เป็นต้นไป คาดว่ากระบวนการเก็บส่วยจะเข้ามาอีก เพราะในเมื่อ สสจ.บอกว่า ร้านนวดแผนไทยและร้านนวดเพื่อสุขภาพ ต้องได้รับใบอนุญาตเท่านั้นถึงจะเปิดได้ ยิ่งเป็นช่องโหว่การเข้ามาหาผลประโยชน์</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า พบเด็กศีรษะเล็กจำนวน 4 ราย 2 ราย ไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสซิกา อีก 2 รายยังไม่ทราบผลที่ชัดเจน และอีก 1 รายที่ยังไม่คลอดแต่มีศีรษะค่อนข้างเล็ก ต้อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รอสรุปอีกครั้ง แต่แนวโน้มไม่น่าเกิดจากเชื้อซิกา หากระบุไปจะเป็นการตีตราและทำให้ประชาชนแตกตื่น โดยในวันที่ 30 กันยายนนี้ กรมควบคุมโรคจะมีการพูดคุยกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน ถึงจำนวนเด็กที่มีศีรษะเล็ก และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป</p>
<p>สทท.</p>	<p><b>รณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวหลังการเปิดงานให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2559 ว่า วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตใน ปี 2559 จำนวน 8 ราย การดำเนินงานป้องกันได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชน เน้นผู้ที่ถูกกัด ต้องได้รับวัคซีนทุกราย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ต้องพาไปฉีดวัคซีน โดยมีเป้าหมายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี 2563</p>
<p>ไทยรัฐ,สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย,สทท, ช่อง 5,9,สสท</p> <p>New)108</p>	<p><b>กินเจดูแลใจให้ไกลโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล รมว.สธ. เป็นประธานการแถลงข่าว กินเจ ดูแลใจให้ไกลโรค โดยแนะนำประชาชนที่กินเจให้กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ งดอาหารหมักดอง อาหารเค็มจัด หวานจัด ให้บริโภคโปรตีนจากถั่ว เต้าหู้ และโปรตีนเกษตร ทดแทนโปรตีนจากเนื้อ กินข้าวกล้องแทนข้าวขาว เพื่อเพิ่มกากใยอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้ง อาหารทอด ไขมันสูง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคเบาหวาน ความดัน รวมถึงโรคหลอดเลือดและหลอดเลือด หากประชาชนใช้โอกาสเทศกาลถือศีลกินเจปรับพฤติกรรมการกิน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้สุขภาพดี และเพิ่มพลังชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อาหารเจส่วนมากทำมาจากแป้งและเต้าหู้ โดยมากจะผัดและทอดจึงค่อนข้างมัน อาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ และควรล้างผัก ผลไม้ให้สะอาดเพื่อลดสารพิษตกค้าง สำหรับการกินเจเพื่อควบคุมน้ำหนัก ไม่จำเป็นต้องงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง แต่ควรกินให้ครบทุกมื้อ ควบคุมปริมาณอาหารที่กินให้เพียงพอและเหมาะสม เน้นผักผลไม้ที่รสไม่หวานจัด และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>ข่าวสด,คมชัดลึก</p>	<p><b>ปัญหาท้องไม่พร้อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การผลักดัน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเนื้อหาห่วงใยวัยรุ่นไทยตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งหากวัยรุ่นได้รับสิทธิและความรู้ความเข้าใจในพ.ร.บ.นี้ อย่างชัดเจน จะส่งผลให้สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงได้ ภายในระยะเวลา 10 ปี</p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับ กรมอนามัย และจังหวัดนครราชสีมา จัดเวทีแลกเปลี่ยน "นครราชสีมา : ต้นแบบการจัดการและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" เพื่อสอนให้นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้จักปฏิเสธ มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ซึ่งได้ผลดีและขยายกิจกรรมไปในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทุกแห่งของจังหวัด</p>
<p>สยามรัฐ คมชัดลึก</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>คนไทยพฤติกรรมเนือยนิ่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย ที่จะอยู่ในท่านั่งหรือนอนติดกันนานมากขึ้น เฉลี่ยวันละ 14 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อระบบการทำงานของร่างกายไปจนถึงระดับเซลล์นำไปสู่โรคหัวใจ หลอดเลือด และสมอง</p> <p>นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. แนะนำเพิ่มเติมให้มีการขยับร่างกายระหว่างทำงาน ลุกไปเข้าห้องน้ำหรือดื่มน้ำทุก 1 ชั่วโมง ขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>แนะนำนักท่องเที่ยวเลือกกินอาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินงานโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย พร้อมทั้งพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน โดยปัจจุบันมีถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อใน 73 จังหวัด จังหวัดละ 1-2 แห่ง ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนบริโภคอาหารและหลังเข้าส้วม</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>เลขาฯ รมว.สธ. ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการ รมว.สธ. ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในรพ.สต. ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ตัวเองได้ จะมีทีมแพทย์ พยาบาล เกสซิกเกอร์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ประจำหมู่บ้าน ลงไปให้การดูแล หากมีความจำเป็นเร่งด่วน จะนำส่งไปรักษาที่รพ.ประจำอำเภอ/จังหวัด ทั้งนี้ ขอให้ระวังการถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำกัด การบาดเจ็บจากเหยียบสิ่งของมีคมในน้ำ หากต้องเดินลุยน้ำควรสวมใส่รองเท้าป้องกัน หลังลุยน้ำควรล้างเท้าให้สะอาด เพื่อป้องกันเชื้อโรคผิวหนัง
สยามรัฐ คอลัมน์ รู้ทันโรค	<b>โรคไอกรน</b> -เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไอกรนเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบมากในเด็ก โดยเฉพาะหน้าฝน การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีนป้องกันไอกรน ซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องได้รับ แนะนำให้ฉีดในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ต้องอยู่ร่วมกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และหญิงตั้งครรภ์
ไทยโพสต์	<b>การเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b> -เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถ์รัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนเจ็บป่วยเข้ารับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินปีละกว่า 25 ล้านคน และมีผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมากเสียชีวิตและพิการ จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน” มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลตนเอง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะสามารถดูแลและหยุดยั้งอาการไม่ให้เกิดการเสียชีวิตหรือพิการถาวร มีการทำคู่มือสำหรับประชาชนในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและเมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วจะทำอย่างไร และคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว
มติชน,ไทยรัฐ,แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ เดอะเนชั่น	<b>ติดตั้งเครื่อง AED ในตู้โทรศัพท์สาธารณะ</b> -เสนอข่าว สพล. และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงนามโครงการ “ตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต” ติดตั้งเครื่อง AED (Automated External Defibrillator) ในตู้โทรศัพท์สาธารณะในสถานที่ที่มีความเสี่ยงเกิดภาวะฉุกเฉิน และสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีประชาชนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ได้แก่ สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสารประจำทาง สนามบิน ท่าเรือ และการขนส่งมวลชนที่มีระยะทางไกลและมีผู้โดยสารจำนวนมาก โดยในปี 2559-2560 จะติดตั้ง 100 ตู้ ปี 2561 ติดตั้งเพิ่มอีก 100 ตู้ และปี 2562 อีก 100 ตู้ รวมเป็น 300 ตู้ โดยทีโอทีจะมีรายได้จากการให้เช่าตู้ประมาณ 1,300 บาท/ตู้/เดือน โดยตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต สามารถโทร.แจ้งเหตุฉุกเฉินได้ฟรี เมื่อยกหูและกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว และภายในตู้โทรศัพท์จะมีเครื่องมือเบื้องต้นในการช่วยเหลือ อาทิ ชุด First aid, ชุด PPE และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีจอทีวีฉาย VTR สอนการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น
เว็บไซต์ Hfocus	<b>สข.เห็นชอบแนวทางใช้สื่อโซเชียล ‘คิดก่อนคลิก’</b> -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสข. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียโพสต์ข้อความ แชร์ข้อมูล หรือภาพถ่ายต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม เป็นประโยชน์ และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ จะผลักดันนโยบายสาธารณะลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยเตรียมเสนอกรม.เร็ว ๆ นี้
คมชัดลึก,ไทยรัฐ, ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ แนวหน้า เดลินิวส์ new10	<b>ยกฟ้อง นพ.สิโรจน์ คดีขโมยไต</b> -เสนอข่าว ศาลฎีกายกฟ้อง นพ.สิโรจน์ กาญจนปัญญาพล อดีต ผอ.รพ.วชิรปราการ คดีฆ่า-ปลอมเอกสารเพื่อลักตบและไตคนไข้หญิงถูกรอดชนไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่น เนื่องจากมีหลักฐานว่าคนไข้เสียชีวิตก่อนหน้าแล้ว ตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา ถือเป็นการกระทำต่อคนตายแล้ว จึงไม่อาจเป็นการฆ่าได้อีก
อินโฟเควส  คมชัดลึก คอลัมน์ ไฮ!ฮอต	<b>งานศิลปะของรมว.สธ.</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มอบผลงานภาพวาดลายเส้นบนก้อนหิน จำนวน 4 ชิ้น ให้ผู้สนใจร่วมประมูลในงานนิทรรศการแสดงผลงาน (Solo Exhibition) “สองฟากฟ้า...ภาเดียวกัน” ของอาจารย์ไพรวลัยชัยรัตน์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำรายได้มอบมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ -กล่าวว่า เห็นรมว.สธ.งานยุ่งขนาดนี้ยังมีเวลาสร้างงานศิลปะ สืบทราบว่าได้แรงบันดาลใจจากก้อนหินสวยและบรรยากาศในที่พักใกล้วังไกลกังวล เลยนนำมาวาดลายทั้งเรื่องธรรมะและรูปร่างมีความหมาย โดยฝึกปรี้อฝีมือมากกว่า 5 ปีแล้ว

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	-กล่าวว่า เห็นรพ.สธ.มีมาตรฐาน เป็นนักวิชาการ และยามว่างชอบเข้าวัดนั่งวิปัสสนา ใครจะนึกว่ามีฝีมือวาดภาพลายเส้นสวยระดับมีออซิป หากอยากเห็นของจริง ให้ไปดูที่งานแสดงภาพเขียนสีน้ำ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ ๑ วิกาวดีฯ	<b>เตือนดูแลเยาวชนห่างไกลยาเสพติด</b> -กล่าวว่า ผাগเตือนผู้ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่น ชอบเที่ยวกลางคืน หากพบเห็นยาหล่นจากกระเป๋า ให้เก็บอย่างละเอียด เพราะอาจเป็นยาไอ ลักษณะเป็นเม็ดสีฟ้า มีตราภาษาอังกฤษ เป็นยาเสพติดออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท หลอนประสาท เป็นที่นิยมในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืน นักเรียน นักศึกษา และที่น่าเป็นห่วงคือเด็กมัธยมต้นและปลาย ที่เริ่มสูบบุหรี่ กินเหล้า ยาไอซ์ผสมน้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลังผสมยาที่มีฤทธิ์กดหรือหลอนประสาท ขอให้ผู้ปกครอง เพื่อนญาติ และผู้ประกอบการ สอดส่องดูแล เพื่อควบคุมไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงออกนอกกลุ่มออกทาง ถ้าเห็นความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่
เดลินิวส์	<b>การควบคุมโรคแนวชายแดน</b> -เสนอข่าว นพ.ปรีดา วรหาร รองนพ.สสจ.นครพนม กล่าวว่าถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ว่ายังเป็นห่วง โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559-ปัจจุบัน พบผู้ป่วยแล้ว 341 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ จ.นครพนมยังเป็นจังหวัดชายแดนที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวข้ามไปมาจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงเกิดโรคติดต่อ จึงประสานงานกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว รวมถึงจุดข้ามแดนอื่นๆ เพิ่มมาตรการตรวจสอบคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยว หากพบกลุ่มเสี่ยงจะมีการกักตัวเพื่อส่งรักษาทันที
แนวหน้า	<b>เมียนมายืดยาปลอม - หมดอายุ</b> -เสนอข่าว ทางกรมเมียนมายืดยาปลอมและยาหมดอายุ มูลค่าราว 76.16 ล้านบาท รวมทั้งอุปกรณ์ในการผลิตยาปลอม ที่นครย่างกุ้ง โดยตำรวจบุกตรวจค้นโรงงานผลิต 11 แห่งและโกดัง 22 แห่ง ในช่วงครึ่งปีแรก ได้ผู้ต้องหา 14 คน นอกจากนี้ ยังยึดยาปลอมได้ในสองตลาดใหญ่ในนครย่างกุ้ง ซึ่งจะมีการนำไปทำลายต่อไป
เดลินิวส์ ไทยรัฐ	<b>โรคหัด</b> -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกประกาศให้ทวีปอเมริกาเป็นภูมิภาคแรกในโลกที่ปลอดจากโรคหัด จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงโครงการวัคซีนที่ทั่วถึง ทั้งนี้ ในปี 2557 มีเด็กเสียชีวิตจากโรคหัดทั่วโลกเกือบ 115,000 คน ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีการให้วัคซีนอย่างแพร่หลาย มีเด็กเสียชีวิตสูงถึง 2.6 ล้านคนต่อปี
ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ เดอะเนชั่น	<b>ผสมเทียมแนวใหม่</b> -เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ เผยทารกคนแรก เกิดโดยวิธีรวมรหัสพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) จาก 3 คน คือ พ่อแม่และผู้บริจาคเซลล์สืบพันธุ์ (ไข่) ผ่านกระบวนการที่เม็กซิโก เพราะยังทำไม่ได้ตามกฎหมายในสหรัฐฯ โดยเด็กเกิดเมื่อ 5 เดือนก่อน หลังทีมแพทย์คัดแยกดีเอ็นเอบางส่วนที่ดี จากไข่ของผู้เป็นแม่ แล้วใส่ไข่ผู้บริจาค นำเข้าผสมเทียม เด็กที่เกิดมาได้ดีเอ็นเอทั้งจากพ่อแม่และผู้บริจาคไข่